



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์

ด้วย โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จัดกิจกรรม ๕ ส ในโรงเรียน ขึ้นตามโครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มคุณภาพงานให้มีมาตรฐานของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของสังคม และเปิดโอกาสให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และส่งผลถึงคุณภาพของโรงเรียนต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ๕ ส ในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลให้คะแนนดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลการตรวจให้คะแนน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

ชุดที่ ๑

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวศรินภา มุลาสินน์	ครู	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

ชุดที่ ๒

นางนงพงา อีสสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ่ณมี	ครู	กรรมการ

ชุดที่ ๓

นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู	กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

ชุดที่ ๔

จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ

ชุดที่ ๕

นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ

ชุดที่ ๖

นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางชญาภา คำแห่งฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. พิจารณาจัดทำแบบประเมินผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม ๕ ส ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
๒. ตรวจให้คะแนนห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ๖ บริเวณ ที่โรงเรียนแบ่งเขตความรับผิดชอบ และส่งผลตรวจให้คะแนนที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๓. ให้เลขานุการรวบรวมผลการตรวจให้คะแนน แจ้งประธานทราบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน และแจ้งงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้หัวหน้าบริเวณต่าง ๆ ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”